

NGÀNH THUẾ

Chú trọng thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế cũng như phục vụ tốt nhất và hướng tới sự hài lòng cho người nộp thuế, thời gian qua, ngành Thuế chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính với trọng tâm là triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế.



Cán bộ Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Đến nay, cùng với tích hợp 120 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đa phần các thủ tục hành chính về thuế đều được ngành Thuế triển khai thực hiện qua hệ thống thuế điện tử eTax tại địa chỉ http://thuedientu.gov.vn như: kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, đăng ký thuế điện tử; xác nhận số nộp ngân sách, trả lời vướng mắc chính sách

thuế... Để người nộp thuế biết đến các loại thủ tục hành chính này, công tác tuyên truyền được ngành Thuế chú trọng thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website cũng như lồng ghép qua các hội nghị của ngành. Không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền, để việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao, ngành Thuế còn phối hợp chặt chẽ việc trao đổi thông tin giữa 4 ngành Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính cũng như hệ thống các ngân hàng thương mại bằng hình thức thư điện tử và mạng văn phòng liên thông của tỉnh, cập nhật kịp thời các dữ liệu trao đổi về chứng từ, số thu, số nộp, trên cơ sở đó đơn đốc người nộp thuế nộp kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ngành Thuế còn tích cực cải cách hành chính, ứng

dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực hiện việc kê khai, nộp các thủ tục hành chính về thuế qua mạng điện tử. Đến nay, 166 thủ tục hành chính thuế thực hiện ở cấp cục thuế và 124 thủ tục hành chính thuế thực hiện ở cấp chi cục thuế đều đã được thực hiện qua mạng điện tử.

Thông qua dịch vụ công trực tuyến đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí trong thực hiện nghĩa vụ thuế, từ đó tích cực tham gia các thủ tục hành chính thuế điện tử do ngành Thuế cung cấp. Đến nay, ngành Thuế đã thực hiện hoàn thuế điện tử đối với 100% doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng trong hoạt động xuất khẩu và hoạt động đầu tư dự án. Trên địa bàn tỉnh cũng đã có gần 100% người nộp thuế đã thực hiện kê khai thuế điện tử, 99,4% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại, hơn 1.000 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Bà Dương Thị Hồng Lý, kế toán trưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quang Thoại (thành phố Thái Bình) cho biết: Được thành lập từ năm 2016 trong lĩnh

vực may gia công quần, áo xuất khẩu, Công ty hiện đang tạo việc làm cho khoảng 180 lao động với thu nhập trung bình từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, mọi hoạt động giao dịch với cơ quan thuế đều được Công ty thực hiện dưới hình thức trực tuyến, kể cả hóa đơn điện tử cũng được Công ty đăng ký và bắt đầu sử dụng từ tháng 3/2019. Điều này không chỉ giúp Công ty tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức mà còn cho phép thực hiện các giao dịch thuế điện tử nhanh chóng.

Để việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế tiếp tục duy trì được hiệu quả cao, thời gian tới, ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nộp thuế, nhất là cá nhân kinh doanh tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; duy trì hệ thống thuế điện tử hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; hỗ trợ người nộp thuế khai thuế, nộp thuế qua hệ thống eTax; chủ động bố trí nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các đơn vị gặp khó khăn về kinh tế, còn nhiều hóa đơn giấy...

MINH HƯƠNG

Xuất khẩu tôm sang nhiều thị trường tăng trưởng mạnh



(nongnghiep.vn) Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 10/2020, trừ xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc giảm, xuất khẩu tôm Việt Nam sang các thị trường chính khác đều tăng như Mỹ (tăng 39%), Trung Quốc (21,5%), EU (42%), Anh (45%), Canada (14%), Australia (57%)...

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU trong tháng 10/2020 đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm nhờ một phần tác động tích cực từ Hiệp định EVFTA. Còn các thị trường nhập khẩu chính khác của tôm Việt Nam đồng loạt tăng nhập khẩu để phục vụ các lễ hội cuối năm.

Mỹ là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu tôm Việt Nam, chiếm tỷ trọng 23,5%. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt trên 733,4 triệu USD, tăng tới 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù Mỹ là tâm dịch Covid-19 của thế giới nhưng xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ vẫn tăng trưởng dương trong tất cả các tháng của 10 tháng qua. Mỹ đang được coi là thị trường nhập khẩu tôm ổn định nhất của Việt Nam trong 10 tháng qua. Mặc dù nhu cầu giảm ở phân khúc dịch vụ thực phẩm nhưng nhu cầu nhập khẩu tôm nói chung của Mỹ vẫn tốt để phục vụ phân khúc bán lẻ.

EU là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 4 của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, khi chiếm 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam. Sau khi giảm trong những tháng trước đó, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU bắt đầu tăng trưởng tốt từ đầu quý III đến nay nhờ tác động tích cực từ Hiệp định EVFTA. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang EU đạt trên 436,7 triệu USD, tăng 6,7%.

Với những tín hiệu khả quan trong xuất khẩu tôm Việt Nam 10 tháng qua, xuất khẩu tôm Việt Nam cả năm 2020 dự kiến đạt 3,7 tỷ USD, tăng 9,8% so với năm 2019.

Chuối Việt Nam nhập khẩu vào Nhật Bản tăng rất mạnh, giá cao



(nongnghiep.vn) Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu trái chuối của Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 806,2 nghìn tấn, trị giá 762 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và tăng 2,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá trái chuối nhập khẩu bình quân đạt 945,3 USD/tấn.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2020 Nhật Bản tăng mạnh nhập khẩu trái chuối từ Mexico, Guatemala, Costa Rica, Việt Nam và Đài Loan.

Việt Nam là thị trường cung cấp trái chuối lớn thứ 7 cho Nhật Bản. Trong 9 tháng đầu năm nay, Nhật Bản nhập khẩu chuối Việt Nam đạt 3,35 nghìn tấn, trị giá 4,3 triệu USD, tăng 92,6% về lượng và tăng 100,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Điều đáng chú ý là giá chuối nhập khẩu bình quân từ Việt Nam ở mức cao, đạt 1.296,1 USD/tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Với giá như trên, giá chuối Việt Nam nhập khẩu vào Nhật Bản chỉ đứng sau giá chuối Đài Loan trong top 10 nước xuất khẩu chuối lớn nhất vào Nhật Bản.

MẠNH THẮNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Xây dựng hệ thống đo điện năng thông minh

Hướng tới thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hệ thống lưới điện thông minh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng điện năng, thời gian qua Công ty Điện lực Thái Bình đã nỗ lực đầu tư triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Trần Văn Phúc, xã Nam Trung, Tiên Hải cho biết: Tôi rất phấn khởi khi được Điện lực Tiên Hải đến lắp đặt công tơ điện tử đo xa thay cho công tơ cơ đã hết hạn sử dụng của gia đình. Khi cán bộ ngành điện đến nhà tư vấn về lợi ích sử dụng loại công tơ này, tôi hiểu được tính năng hiệu quả của công nghệ mới là chỉ số công tơ đều được đo xa, lưu trữ trên hệ thống máy chủ, từ đó tôi rất yên tâm về chỉ số tiêu thụ điện của gia đình được công khai, minh bạch. Còn đối với bà Trần Thị Lan, xã An Lễ, Quỳnh Phụ chia sẻ: Trước đây, thiết bị ghi

chỉ số tiêu thụ điện năng của gia đình là đồng hồ cơ. Thời gian qua, ngành điện đã thông báo cho gia đình tôi về việc thay công tơ điện tử đo xa, các chỉ số tiêu thụ điện năng hàng tháng đều được tự động cập nhật lưu trữ chính xác để tính hóa đơn tiền điện, bảo đảm công bằng cho người sử dụng. Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Thực hiện lộ trình hiện đại hóa lưới điện thông minh, Công ty Điện lực Thái Bình đang triển khai thực hiện thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử có chức năng truyền dữ

liệu đo đếm từ xa. Công tơ điện tử sử dụng công nghệ đo xa tự động được kết nối hệ thống 3G, 4G truyền dữ liệu về các máy chủ nên chỉ số tiêu thụ điện năng của các hộ khách hàng tăng cập nhật hàng tháng công khai, minh bạch. Đến kỳ ghi hóa đơn, chúng tôi cập nhật số liệu từ trang web, bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, tạo sự hài lòng cho khách hàng. Ngoài ra, sử dụng công tơ điện tử đo xa giúp xóa bỏ nhiều công đoạn thủ công nhân đơn vị tiết kiệm được nhân lực trong việc ghi chỉ số công tơ để chuyển sang phục vụ cho những nhiệm vụ chuyên môn khác. Năm

2020, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai, lắp đặt công tơ điện tử đo xa đến 22 xã, đơn vị. Theo kế hoạch ngành điện tổ chức lắp đặt công tơ điện tử đo xa chia làm 3 đợt, trong đó 2 đợt đầu đã hoàn thành lắp đặt 25.622 công tơ; đợt 3 theo phân bổ, cấp cho các điện lực huyện, thành phố khoảng 32.670 công tơ điện tử đo xa. Đến thời điểm này, việc thay thế lắp đặt công tơ điện tử đo xa được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch đề

ra. Việc triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa thời gian qua đã giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời sự cố. Chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng vì thế cũng được nâng cao và ổn định. Đồng thời, áp dụng công tơ điện tử đo xa còn cải thiện khâu minh bạch số liệu và giao tiếp với khách hàng, khi có yêu cầu ngành điện cung cấp đầy đủ để khách hàng tự kiểm tra và điều chỉnh việc sử dụng điện nhằm tiết kiệm năng lượng. Công



Cán bộ Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra hoạt động hệ thống quản lý cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ nghèo vượt khó, thoát nghèo, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động quan tâm, giúp đỡ thiết thực, góp phần cải thiện đời sống cho hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quan tâm, hỗ trợ phụ nữ nghèo

hoạn nạn... Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hướng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững", cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã tham gia tiết kiệm với số tiền hơn 191 tỷ đồng, trong đó đã trích 101 tỷ đồng cho hơn 36.600 hội viên phát triển kinh tế gia đình. 5 năm qua, các cấp hội đã vận động, quyên góp, kêu gọi tài trợ xây mới, sửa chữa 125 ngôi nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá 4,46 tỷ đồng. Cùng với hoạt động hỗ trợ xây nhà cho phụ nữ khó khăn về nhà ở, hoạt động giúp nhau thường xuyên, giúp nhau đột xuất luôn được các cấp hội chú

trọng thực hiện. Với phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, hội viên phụ nữ thường xuyên quan tâm, giúp đỡ ngày công lao động, thăm hỏi khi ốm đau... với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Các cấp hội đã khai thác và tín chấp các nguồn vốn vay từ các ngân hàng với số dư hơn 2.000 tỷ đồng để chi em có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các cơ sở hội thường xuyên ra soát hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo và xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Mỗi cơ sở hội giúp đỡ ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; để ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể; kết hợp các giải pháp gắn với vận động phụ nữ thực hiện các chương trình

kinh tế của địa phương và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững được các cấp hội tiếp tục duy trì thông qua hoạt động giúp nhau thường xuyên, giúp nhau ngày công, con giống, cho vay vốn không lấy lãi... Tiêu biểu như mô hình "Hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ" được Hội LHPN huyện Thái Thụy triển khai đã giúp 1.400 phụ nữ nghèo với hơn 1 tỷ đồng; mô hình "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ bằng con giống" của hội phụ nữ cơ sở ở Đông Hưng đã trao hàng nghìn con lợn giống, ngan, gà, thỏ cho 332 hộ gia đình hội viên phụ nữ với tổng giá trị 105 triệu đồng, mô hình "Hũ gạo tình thương" của hội phụ nữ cơ sở ở Vũ Thư, mô hình "Cấp lá yêu thương" của hội

phụ nữ cơ sở ở huyện Kiến Xương...

Từ các mô hình, hoạt động, đã có nhiều hộ phụ nữ khó khăn được hỗ trợ như chị Phạm Thị Thu, thôn Chấp Trung 1, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà). Chị Thu cho biết: Chính tôi bị bệnh tâm thần, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Được Hội LHPN xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho tôi vay tiền mua 2 con bò sinh sản. Cùng với nuôi bò, tôi tích cực tham gia sản xuất nên đã thoát nghèo và nuôi các con học hành thành đạt. Chị Nguyễn Thị Bưởi, thôn Phong Lai, xã Đông Phong (Tiên Hải) cho biết: Tôi bị bệnh tim không làm được việc nặng, một mình nuôi 3 con, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, đành sống nhờ nhà bố mẹ đẻ.

Được các cấp hội LHPN và nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, ngày công, vật chất để xây nhà, tôi cảm ơn rất nhiều. Có tổ chức hội giúp đỡ tôi mới có thể xây nhà riêng cho mình và các con.

Các hoạt động quan tâm, hỗ trợ phụ nữ nghèo trong 5 năm qua của các cấp hội phụ nữ đã giúp 1.262 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Các hoạt động đã khơi dậy

ý thức trách nhiệm, tinh thần "Tương thân tương ái", phát huy nội lực và vận động được nguồn lực xã hội trong công tác giảm nghèo.

KUÂN PHƯƠNG



Cơ sở quan tâm, hỗ trợ của hội phụ nữ các cấp, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã thoát nghèo. Trong ảnh: Hội viên phụ nữ xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) thoát nghèo từ sản xuất nông nghiệp.